



Số:..07../GT/CMX
(V/v giải trình BCTC hợp nhất
2015 đã kiểm toán)

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.**

Bổ sung thông tin có liên quan đến Báo cáo Tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán, Công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (mã cổ phiếu: CMX) xin được giải trình một số nội dung như sau:

1/ Doanh nghiệp xin giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất 2015 đã kiểm toán so với BCTC hợp nhất quý 4/2015 (lũy kế):

LNST lũy kế trong BCTC hợp nhất quý 4 năm 2015 công ty đã công bố so với LNST năm 2015 đã kiểm toán giảm 1.393 triệu đồng là do: LN gộp giảm 2.434 triệu đồng; Hoạt động tài chính mang lại LN 106 triệu đồng. Chi phí quản lý, chi phí bán hàng giảm làm tăng LN 1.430 triệu đồng; LN khác giảm 764 triệu đồng. Các khoản thuế giảm làm tăng LNST tương ứng 270 triệu đồng.

Nguyên nhân: Công ty CP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (CMX) thực hiện một số bút toán của kiểm toán hướng dẫn nhằm điều chỉnh sổ sách phù hợp với các chuẩn mực kế toán.

2/ Giải trình ý kiến kiểm toán về công ty TNHH một thành viên CAMIMEX-Kiên Giang. Công ty đã chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Camimex - Kiên Giang để chuyển sang hoạt động dưới hình thức Chi nhánh của Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau. Theo thông báo số: 06/ĐKCT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang thì công ty TNHH một thành viên CAMIMEX- Kiên Giang đã nộp hồ sơ xin giải thể, đến thời điểm này Công ty đã được Cục Thuế tỉnh Kiên Giang hoàn tất công tác kiểm tra thuế, nộp đủ các khoản thuế sau kiểm tra và đang hoàn tất thủ tục pháp lý trả con dấu, đóng mã số thuế để chấm dứt hoạt động của Công ty con theo qui định pháp luật.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU



Nguyễn An Ninh

Xác nhận của Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau và đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 0599/2016/BCTC-KTTV ngày 05 tháng 4 năm 2016 có phần ngoại trừ do Công ty chưa hợp nhất số liệu Báo cáo tài chính của Công ty TNHH một thành viên CAMIMEX - Kiên Giang (Công ty con) vào Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

Do Công ty TNHH một thành viên CAMIMEX - Kiên Giang là Công ty con của Công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau nhưng chưa lập Báo cáo tài chính nên số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn chưa bao gồm số liệu của Công ty con này. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề này. Hiện tại, Công ty TNHH một thành viên CAMIMEX - Kiên Giang đã hoàn tất kiểm tra quyết toán thuế và đang làm thủ tục để chấm dứt hoạt động với Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc

